

Hôn Nhân: Món Quà Từ Thiên Đàng



Độc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Sáng thế Ký 2:18-25; Mác 10:7-9; Ê-phê-sô 5:22-25; Ma-thi-ơ 5:27-30.*

Câu Gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (Sáng thế Ký 2:18).

Hãy nghĩ đến những ơn phước của một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một mái ấm gia đình yêu thương. Những người có kinh nghiệm như vậy thật là may mắn biết bao! Nhưng đáng buồn thay, đối với nhiều người, hôn nhân chỉ là một kinh nghiệm đau đớn và căm giận hơn là vui mừng và bình an. Đây không phải là điều Chúa dự định cho hôn nhân. Tình trạng đau buồn của rất nhiều cuộc hôn nhân là một thí dụ hùng hồn về những kết quả tiêu cực mà tội lỗi đã đem đến cho loài người.

“Đức Chúa Trời đã cử hành lễ hôn nhân đầu tiên. Vì thế, hôn nhân bắt đầu bởi Đấng Tạo Hóa của vũ trụ. ‘Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân’ (Ê-bơ-rơ 13:4). Đó là một trong những món quà đầu tiên của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và đó là một trong hai thứ mà, sau khi Sa ngã, A-đam đem theo với ông khi ra khỏi cổng vườn Ê-đen. Khi những nguyên tắc của Đức Chúa Trời được vâng theo, thì hôn nhân là một ơn phước. Hôn nhân bảo vệ sự trong sạch và hạnh phúc của nhân loại. Hôn nhân thỏa đáp nhu cầu xã hội của con người. Hôn nhân nâng cao bản tính của con người về thể chất, tâm trí và đạo đức.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Patriarch and Prophets*, tr. 46.

Thật là một lý tưởng tuyệt vời. Bài học tuần này sẽ nghiên cứu về một số nguyên tắc về hôn nhân.

Lo Tov (Không Tốt)

Từ một hố sâu lớn, Đức Chúa Trời tạo nên thế giới chúng ta bởi quyền lực của lời Ngài. Trong tất cả chuyện tích về sự Sáng tạo, mọi sự đều “tốt lành” cho tới khi công việc hoàn thành. Vào lúc đó, mọi thứ Chúa đã tạo nên được tuyên bố là “rất tốt lành” (Sáng thế Ký 1:31).

Tuy nhiên, ở giữa tất cả các điều đó, có một điều là *lo tov*, “không tốt.” Xin đọc Sáng thế Ký 2:18. Có điều gì “không tốt”? Tại sao? Câu này muốn nói gì?

Đức Chúa Trời đã tuyên bố tất cả các phần của sự Sáng tạo “tốt lành” cho tới lúc Ngài tạo nên A-đam. Vào lúc đó, A-đam là người duy nhất. Ông được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng ông chỉ có một mình. Và vì ông chỉ có một mình, ông không thể bày tỏ đầy đủ hình ảnh của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời có một mối tương giao với những Đấng khác của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ba Ngôi Đức Chúa Trời gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Vì thế, A-đam cần một người giống như mình để có thể có một mối tương giao yêu thương và hợp tác. Đây là một thí dụ của một mối tương giao yêu thương của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Hãy đọc Sáng thế Ký 2:19-21. Sau hành động nào thì Đức Chúa Trời tạo nên người nữ từ thân thể của A-đam để làm vợ ông? Hành động này có liên hệ thế nào với việc Đức Chúa Trời tạo nên vợ cho A-đam?

Có thể chìa khóa để hiểu ở đây là trong phần chót của câu 20. Khi đặt tên các súc vật, A-đam phải để ý rằng chúng đi từng cặp, trống và mái, đực và cái. Chỉ có A-đam là loài thọ tạo đơn độc. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa đã dự định từ lâu là cho A-đam một người vợ. Có thể Chúa đã dự định cho A-đam là muốn có bạn và cảm thấy có điều gì thiếu thốn trong đời sống của mình. Điều này đã khiến A-đam biết giá trị hơn món quà Chúa sẽ ban cho ông trong một người vợ.

Hãy nghĩ về sự khác biệt giữa sự “tốt lành” của công việc Sáng tạo, và sự “không tốt” trong nỗi cô đơn của A-đam. Điều này bày tỏ gì về giá trị của các mối tương giao? Bạn có thể làm gì để giúp làm mạnh hơn những mối tương giao giá trị mà bạn đang ở trong?

Một Người Giúp Đỡ Cho A-đam

Trong Sáng thế Ký 2:20, A-đam đặt tên các thú vật. Điều này giúp cho thấy sự khác biệt lớn giữa loài người và các sinh vật khác trên đất. Không có con vật nào gần giống như A-đam. Ngay cả trong các loài khỉ (*ape*) không có con nào giống A-đam. Đó là vì A-đam không giống như loài khỉ. Đây là điều quan trọng chúng ta cần nhớ. Vì có nhiều người trong xã hội chúng ta hỗ trợ tư tưởng rằng loài người không có gì khác hơn là loài khỉ tiến bộ hơn. Chúng ta không phải là khỉ. Và một con khỉ thì không thích hợp để làm bạn của A-đam cũng như là bạn của chúng ta.

Hãy đọc Sáng thế Ký 2:21, 22. Có sự kiện quan trọng nào được thấy trong phương pháp Đức Chúa Trời dùng để tạo nên người giúp đỡ cho A-đam?

Đức Chúa Trời đã tạo nên thân thể của A-đam từ bụi đất. Đức Chúa Trời cũng tạo nên Ê-va. Ngài tạo nên thân thể bà từ một trong các xương sườn của A-đam. Đức Chúa Trời không cần xương sườn của A-đam để tạo nên Ê-va. Ngài có thể tạo nên bà giống như Ngài đã tạo nên A-đam hay tạo nên bà bằng lời phán của Ngài.

Nhưng Đức Chúa Trời có lý do để tạo nên Ê-va từ xương sườn của A-đam. Nếu hai người được tạo nên cách riêng biệt, thì có thể thấy bản thể của họ hoàn toàn độc lập. Nhưng sự chia sẻ phần thân thể trong cả hai người cho thấy rằng cả hai được hiệp một và được hoạch định để trở nên “một thịt.”

Sau khi được tạo nên, Ê-va được đem đến cùng A-đam để làm “người giúp đỡ” cho ông (câu 18). Bà được tạo nên từ A-đam (câu 22) và sau đó được ban cho ông (câu 22). Cách Đức Chúa Trời tạo nên Ê-va cho thấy rõ ràng Đức Chúa Trời có thể cho A-đam người vợ mà ông cần. Điều đó sau này trở nên quan trọng khi A-đam đối diện với sự cám dỗ là ông nên cùng với Ê-va ăn trái cấm hay tin cậy Đức Chúa Trời sẽ giải quyết được hoàn cảnh đó. A-đam có lý do chính đáng để tin rằng Đức Chúa Trời có thể lo cho ông. Và điều đó khiến tội của ông còn kinh khủng hơn.

Hãy đọc Sáng thế Ký 2:23. Câu A-đam trả lời về Ê-va là gì?

A-đam rất vui mừng khi thấy Ê-va nên ông hát lên một bài thơ. Đây là bài thơ đầu tiên trong Kinh Thánh. Điều này cho thấy A-đam tôn trọng vợ mình và sự gần gũi giữa mỗi tương giao của họ. Nàng sẽ ngang hàng với chàng. Vậy, một phần khác của sự Sáng tạo đã bị hư hoại bởi sự Sa ngã.

Cuộc Hôn Nhân Lý Tưởng

Tác giả William Faulkner có lần gọi hôn nhân là “thất bại.” Ông viết rằng “chỉ có một cách để có sự bình an trong hôn nhân là . . . giữ bà vợ thứ nhất và ở xa bà ta càng nhiều càng tốt, với niềm hy vọng là một ngày nào đó bạn còn sống lâu hơn bà ấy.” Đây là một ý kiến thật đáng buồn về tình trạng của nhiều cuộc hôn nhân.

Hãy đọc Mác 10:7-9. Đức Chúa Giê-su trích dẫn câu nào trong các câu này? Những tình trạng nào của một cuộc hôn nhân hạnh phúc tìm được trong những lời của Đức Chúa Giê-su ở đây?

Kinh Thánh dạy rằng người nam phải lìa cha mẹ để tạo dựng một gia đình với vợ mình là điều cần thiết cho hôn nhân. Người ta biết rất rõ lời khuyên tốt này. Các nan đề xảy ra với sui gia là một trong những nguyên nhân của sự bất đồng ý giữa vợ chồng. Một trong những bước đầu tiên cần làm khi thiết lập một gia đình hạnh phúc là tôn trọng quyền của người phối ngẫu để có một gia đình độc lập, sống riêng rẽ không có cha mẹ. Khi nào điều này không thực hiện được, thì sự riêng tư và đời sống yêu đương trong hôn nhân vẫn nên được tôn trọng.

Sự hiệp một là một thí dụ khác của hôn nhân hạnh phúc. Sự hiệp một không có nghĩa là hai người phải từ bỏ việc dùng trí óc riêng của mình. Thay vào đó, họ nên hiệp một trong mục đích để làm điều tốt nhất cho nhau và cho sự kết hợp này.

Đức Chúa Giê-su cũng dạy rằng hôn nhân nên tồn tại cả đời. Hôn nhân không phải là việc người ta bước vào hay chấm dứt bất cứ khi nào họ muốn. Đó là trách nhiệm cả đời. Những người không sẵn sàng để hết lòng tôn trọng hôn nhân của họ cả đời thì nên hoãn lại cho tới khi họ sẵn sàng.

Hãy đọc Ê-phê-sô 5:22-25. Bằng cách nào những câu này bày tỏ các nguyên tắc của một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Người chồng có trách nhiệm hy sinh để phục vụ vợ mình trong tình yêu thương cũng như Đấng Christ phó chính mình vì hội thánh. Còn vợ thì phải tôn trọng chồng và hợp tác trong công việc để đạt được mục đích mà họ đã đồng ý. Đây là câu trả lời cho sự bất đồng ý mà tội lỗi đã đem vào mối tương giao của hôn nhân. Tình yêu hy sinh sẽ được thỏa đáp bởi sự tôn trọng yêu thương và hạnh phúc. Gia đình chúng ta có thể là hương vị được ném trước của thiên đàng.

Bảo Vệ Điều Quan Trọng

Một trong những thí dụ lớn nhất về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người được tìm thấy trong món quà về tình dục giữa vợ chồng. Đây thật sự là một món quà tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Đây cũng giống với tất cả những món quà chúng ta được ban cho. Nhưng món quà về tình dục được ban cho cũng có những nguyên tắc kèm theo. Đó không phải là điều chúng ta làm theo ý muốn mình. Đức Chúa Trời đã đặt một số luật lệ. Ngài phán rất rõ ràng: tình dục là dành cho vợ chồng, giữa người nam và người nữ, và chỉ trong hôn nhân. Bất cứ điều gì ngoài hôn nhân là tội.

Xin đọc Ma-thi-ơ 5:27-30. Hãy coi Đức Chúa Giê-su nghiêm khắc thế nào về vấn đề ngoại tình. Tại sao điều này rất quan trọng?

Chúng ta thích nói về tất cả ân điển và sự tha thứ Đức Chúa Giê-su ban cho tội nhân. Nhưng chúng ta không thể quên rằng Đức Chúa Giê-su giảng dạy và sống cuộc đời công bình thế nào. Thật khó để tưởng tượng lời cảnh cáo của Đức Chúa Giê-su có thể nào mạnh hơn là lời cảnh báo chống lại sự dơ dáy tình dục trong những câu này. Móc mắt? Chặt tay? Nếu làm những điều này khiến bạn trong sạch, thì cũng đáng làm lắm. Nếu không, bạn đang bị nguy hiểm mất sự sống đời đời.

“Nếu tất cả những ai tuyên bố là vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời không còn phạm tội, thì linh hồn tôi được tự do. Ngay cả một số người tuyên bố là giữ tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời cũng vẫn phạm tội tà dâm. Tôi có thể nói gì để đánh thức lương tâm mù quáng của họ? Theo những nguyên tắc luân lý cách nghiêm nhặt trở thành sự bảo vệ duy nhất của linh hồn.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Counsels on Health*, tr. 621, 622.

Ở đây, lời cảnh cáo của Đức Chúa Giê-su rất mạnh. Nhưng chúng ta đừng quên câu chuyện người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Giăng 8:1-11). Làm thế nào chúng ta giữ được sự quân bình giữa các tiêu chuẩn cao của Đức Chúa Giê-su (coi các câu trên đây) và bày tỏ ân điển và lòng thương xót đối với những người sa ngã?

Hôn Nhân Như Một Thí Dụ Cho Hội Thánh

Các học viên của Kinh Thánh biết rõ rằng cả Cựu Ước và Tân Ước đều dùng hôn nhân như một thí dụ cho mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Đó là lý do tại sao nhiều lần Kinh Thánh dùng hình ảnh người đàn bà không chung thủy để chỉ về sự tái phạm của dân Y-sơ-ra-ên trong thời Kinh Thánh. Thí dụ, trong Xuất Ê-díp-tô Ký, Chúa phán cùng dân sự Ngài rằng họ không được tham gia vào bất cứ sự tương giao mật thiết nào với những dân ngoại chung quanh họ. Đó là vì dân ngoại là những người tội lỗi có thể dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi xa Đức Chúa Trời.

Hãy đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 34:15, 16. Có chữ tượng hình (*word-picture*) nào Chúa dùng trong lời cảnh cáo đặc biệt này? Chữ tượng hình này giúp chúng ta hiểu dân sự Đức Chúa Trời “kết hôn” với Ngài nghĩa là gì? Xin cũng đọc Giê-rê-mi 3:14.

Thí dụ hội thánh là nàng dâu của Đấng Christ chỉ về sự hiệp một giữa các tín đồ với Đấng Christ. Điều này có thể so sánh với lý tưởng của Kinh Thánh cho hôn nhân: một người nam và một người nữ trong mối tương giao yêu thương và hy sinh.

Hãy đọc Ê-phê-sô 5:28-32 và Khải huyền 19:5-9. Những câu này dạy gì?

Trong những câu này, mối tương giao trong cuộc hôn nhân lý tưởng thì được so sánh với mối tương giao của Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Đức Chúa Trời mời dân Ngài kết hiệp với Ngài trong một mối tương giao rất thân mật. Đây là một bức tranh tuyệt vời về sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài và điều ước muốn của Ngài là đem chúng ta vào sự thông công với Ngài.

Bạn có thể có những lựa chọn nào để đem mình đến gần với Chúa hơn và gần hơn với lý tưởng của Kinh Thánh về hôn nhân? Tại sao điều đó chỉ tùy thuộc vào bạn mà thôi để làm các sự lựa chọn đúng?

Thứ Sáu *1 Tháng 3

Nghiên Cứu Bổ Túc: Bằng nhiều cách, sự hiểu biết đúng về sự trong sạch trong tình dục thì rõ ràng liên quan với sự hiểu biết đúng về sự khởi đầu của chúng ta. Thí dụ: thuyết tiến hóa không cho một thí dụ hay về sự liên hệ giữa tình dục và sự trong sạch. Thú vật có nhiều thứ “hệ thống giao phối” khác nhau. Một số thú vật có nhiều bạn tình. Nhiều loại rất hoạt động về tình dục. Một số ít trung thành với bạn tình của chúng. Nhưng các cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy nhiều thú vật có vẻ trung thành thì thật sự không phải vậy. Trong nhiều thú vật, một con mái có thể đẻ ra một lứa con nhỏ mà không có cùng một cha. Không có các nguyên tắc của Đức Chúa Trời, chúng ta không có căn bản để phán đoán các hành động tình dục là tốt hay xấu về phương diện đạo đức. Sự thúc đẩy hiện tại để chấp nhận quan hệ đồng tính luyến ái cho thấy điều này. Chỉ trong ánh sáng của sự Sáng tạo mà chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của hôn nhân.

“Trong cả Cựu và Tân Ước, hôn nhân được dùng như một thí dụ về mối tương giao thánh giữa Đấng Christ và dân sự Ngài. Tiệc cưới vui mừng ở Cana (Giăng 2) chỉ về ngày phước hạnh khi Đức Chúa Giê-su sẽ đem nàng dâu của Ngài về nhà Cha. Và sau đó, những người được cứu với Đấng Cứu Thế sẽ cùng ngồi để dự tiệc cưới Chiên Con.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 151.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Sự tiến hóa từ chối chấp nhận bất cứ điều gì giống như sự sáng tạo của Kinh Thánh. Thuyết tiến hóa dạy gì về những luật lệ cho hành vi tình dục, nếu có? Những luật này khác thế nào với sự dạy dỗ của Kinh Thánh?
- 2 Có những thí dụ nào trong Kinh Thánh về các cuộc hôn nhân và gia đình hạnh phúc? Hãy nói về một số những thí dụ trong Kinh Thánh về các cuộc hôn nhân và gia đình không hạnh phúc. Chúng ta có thể học được gì từ cả hai?
- 3 Coi lại sự miêu tả người nữ tài đức trong Châm ngôn 31:10-31. Người chồng nên có bản tính gì khi có người vợ như vậy?
- 4 Bằng những cách nào hội thánh bạn có thể là một nơi để hỗ trợ và làm mạnh hơn những lý tưởng của hôn nhân? Có những điều hữu ích nào hội thánh bạn có thể làm để đạt được mục tiêu đó?